

Số: /BC-SKHCN

Quảng Trị, ngày tháng năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa**

Thực hiện Công văn số 1749/BCĐ ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Ban Chỉ đạo 389 Quảng Trị về việc báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389 ngày 13/9/2022 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo như sau:

#### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH**

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nội địa đều chấp hành tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: có đầy đủ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất theo quy định; trang bị phương tiện đo để xác định khối lượng, dung tích trong mua bán được kiểm định và đều còn thời hạn kiểm định; có phạm vi đo và độ chính xác phù hợp với khối lượng, dung tích cần đo, có mức phù hợp với giá trị độ chia kiểm (e) theo quy định; các doanh nghiệp sản xuất đều có ban hành Tiêu chuẩn cơ sở, được xây dựng đầy đủ các nội dung theo quy định.

Tình hình gian lận thương mại và hàng hoá xảy ra trên địa bàn nội địa vẫn còn với số lượng nhỏ như: không đạt yêu cầu về định lượng; sản phẩm hết thời hạn sử dụng; không ghi nhãn đúng quy định hoặc không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa; có hành vi tháo dỡ niêm phong, kẹp chì tại bộ phận điều chỉnh sai số của cột đo xăng dầu; có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng theo yêu cầu chất lượng.

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### **1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện:**

Ngành Khoa học và Công nghệ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới.

Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 61/KH-BCĐ ngày 22/3/2023 của Ban chỉ đạo 389/ĐP về Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

Ban hành quyết định và tổ chức thực hiện kiểm tra, thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa:

- Quyết định số 178/SKHHCN-TĐC ngày 07/7/2023 của Sở KH&CN V/v Kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn;

- Quyết định số 205/SKHHCN-TĐC ngày 07/8/2023 của Sở KH&CN V/v Thành lập đoàn Kiểm tra về tiêu chuẩn, chất lượng, nhãn hàng hóa mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô, xe máy;

- Quyết định số 251/SKHHCN-TĐC ngày 08/9/2023 của Sở KH&CN V/v Thành lập Đoàn kiểm tra về đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 260/SKHHCN-TĐC ngày 19/9/2023 của Sở KH&CN V/v Thành lập Đoàn kiểm tra về chất lượng và nhãn hàng hóa đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 253/QĐ-SKHHCN ngày 12/12/2022 của Sở KH&CN V/v Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra năm 2023;

- Quyết định số 45/QĐ-SKHHCN ngày 08/3/2023 của Sở KH&CN V/v Thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh xăng dầu và dầu nhớt;

- Quyết định số 120/QĐ-SKHHCN ngày 25/5/2023 của Sở KH&CN V/v Thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

## **2. Kết quả công tác kiểm tra, thanh tra**

### ***2.1 Kiểm tra đối với nhóm hàng đóng gói sẵn:***

Từ 15/9/2022 đến 14/9/2023 đã tiến hành kiểm tra 95 lô về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn tại 43 cơ sở sản xuất hàng đóng gói sẵn theo định lượng tại với các nhóm sản phẩm: Tinh dầu thiên nhiên, Nước Mắm, Tinh bột sắn, Cà phê, tinh dầu thiên nhiên, tinh bột sắn, cao su, nước tinh lọc, trà túi lọc các loại. Kết quả: 81/95 lô hàng đạt yêu cầu về định lượng đối với hàng đóng gói sẵn, chiếm tỷ lệ 85,26%; 14/95 lô hàng không đạt yêu cầu về định lượng đối với hàng đóng gói sẵn, chiếm tỷ lệ 14,74%. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở định lượng lại 14 lô hàng không đạt yêu cầu về định lượng đối với hàng đóng gói sẵn trước khi lưu thông ra thị trường.

Kiểm tra định lượng tại 170 cơ sở kinh doanh trên địa bàn 17 chợ tại 9 huyện, thị xã, thành phố dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với 850 lô hàng hóa bao gồm: bánh kẹo, mứt, hạt dưa, sữa, bia, rượu, nước giải khát. Qua kiểm tra có

15/850 lô sản phẩm của 06 hộ kinh doanh (đường cát, mút gừng, hạt dưa...) không đạt yêu cầu về đo lường; 02 hộ kinh doanh sử dụng 15 sản phẩm hết thời hạn sử dụng sản phẩm. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu 06 hộ kinh doanh đóng gói lại các lô hàng hóa không đạt yêu cầu về đo lường; 02 hộ kinh doanh tiêu hủy 15 sản phẩm hết thời hạn sử dụng sản phẩm trước sự chứng kiến của đoàn kiểm tra.

## **2.2 Thanh tra xăng dầu và vàng trang sức, mỹ nghệ**

Tổ chức thanh tra 16 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gồm 26 cửa hàng bán lẻ với 111 cột đo. Kết quả: Đoàn đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với 02 doanh nghiệp, cụ thể: 01 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm dầu nhớt động cơ đót trong LUCO HD50, nhãn hiệu SALUBE, loại 18L không ghi nhãn đúng quy định; 01 doanh nghiệp đã có hành vi tháo dỡ niêm phong, kẹp chì tại bộ phận điều chỉnh sai số của cột đo xăng dầu kiểu ND-01, số 176143, lưu lượng lớn nhất: 50L/phút, lưu lượng nhỏ nhất: 5L/phút; năm sản xuất: 2017 trên Tàu chở dầu số V74 00489. Căn cứ các Biên bản vi phạm hành chính do Đoàn Thanh tra lập, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 doanh nghiệp với số tiền là 10.750.000đ.

Thực hiện thanh tra tại 22 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ Kết quả: Có 02/67 mẫu vàng của 02 doanh nghiệp có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng theo yêu cầu chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ quy định; Có 02 doanh nghiệp kinh doanh một số sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ có nhãn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa. Đoàn thanh tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 04 doanh nghiệp. Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 doanh nghiệp trên tổng số tiền là 3.750.000đ. Đến nay, cả 04 doanh nghiệp vi phạm đã chấp hành đầy đủ Quyết định xử phạt hành chính.

## **III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ luôn chủ động nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai các yêu cầu nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389/ĐP và của Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo.

Các chính sách, quy định của pháp luật làm cơ sở cho hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng hoàn thiện và đầy đủ; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tố giác hành vi vi phạm được thực hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, của các lực lượng chức năng đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân và hạn chế tình trạng tiếp

tay, làm ngơ, bao che cho các đối tượng vi phạm.

Hoạt động phối hợp giữa các ban ngành, địa phương trong việc thanh kiểm tra góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo trên địa bàn.

#### **IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Việc tuyên truyền văn bản, chính sách pháp luật về hướng dẫn đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo còn hạn chế dẫn đến việc hiểu và thực hiện của các hộ kinh doanh còn nhiều khó khăn.

Một số cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động thương mại còn thiếu nhận thức về các quy định của pháp luật, dễ bị các đối tượng lợi dụng vào việc sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo.

#### **V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI**

Tiếp tục tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa các cơ quan ban ngành, giữa các địa phương trong tỉnh; xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo; đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo; đồng thời tố giác tội phạm buôn lậu, các hành vi kinh doanh trái pháp luật, và các hành vi tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương

Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức; khen thưởng, động viên kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có dấu hiệu, hành vi tiếp tay cho buôn lậu.

#### ***Nơi nhận:***

- Ban chỉ đạo 389/ĐP;
- Lưu: VT, TĐC.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Thắng**

